



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เรื่อง รับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความประสงค์จะรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอ
กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)
ประจำปีการศึกษา 2560

1. ผู้กู้ยืมรายใหม่ กยศ.ทุกชั้นปี (และรายใหม่กรอ. ชั้นปี 1 รหัส 60)

1.1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป นิสิตผู้กู้ยืมรายใหม่ทุกชั้นปีที่ไม่เคยกู้ยืม
มาก่อนและมีความประสงค์จะกู้ยืมเงิน ในปีการศึกษา 2560 ให้ดำเนินการเข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอ
รหัสผ่านเข้าระบบ e-studentloan ได้ที่ www.studentloan.or.th เมื่อได้รหัสผ่านแล้วเข้าไปทำแบบคำขอกู้ยืม
และจัดทำใบสมัครกู้ยืม ซึ่งนิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครกู้ยืมได้ที่ <http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/>
www.kps.ku.ac.th facebook:kps ku studentloan อนึ่ง นิสิตที่ประสงค์ขอกู้ยืมต้องดำเนินการจัดทำ
แบบยืนยันคำขอกู้ยืมในระบบ e-studentloan ก่อนการทำเรื่องย้ายทะเบียนบ้านเข้าทะเบียนบ้าน มหาวิทยาลัยฯ
(ทร.6) กรณีพักอาศัยหอพักของมหาวิทยาลัยฯ หากนิสิตไม่ดำเนินการดังกล่าว จะหมดสิทธิ์กู้ยืมในปีการศึกษานั้น

1.2 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นิสิตส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร
ประกอบได้ที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกิจการนิสิต อาคารกิจการนิสิต

2. ผู้กู้ยืมรายเก่า (กยศ.) ที่มาจากมัธยมปลาย

2.1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นิสิตผู้กู้ยืมรายเก่าที่มีรหัสผ่าน
แล้วเข้าระบบ e-studentloan เพื่อจัดทำแบบคำขอกู้ยืมและใบสมัครกู้ยืม ซึ่งนิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบ
สมัครกู้ยืมได้ที่ <http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/>www.kps.ku.ac.th facebook:kps ku studentloan และ
นำส่งที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกิจการนิสิต อาคารกิจการนิสิต

ดังนั้นจึงขอให้นิสิตที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุน
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคณะทุกชั้นปีที่ประสงค์จะขอ
กู้ยืม ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การกู้ยืมฯ และหากนิสิตผู้ใด
มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารกิจการนิสิต
โทร. 034-351882 ต่อ 160 มือถือ 095-6032619

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560



(รองศาสตราจารย์ตฤณ แสงสุวรรณ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์